

# **BÀN VỀ MỘT SỐ BIỆN PHÁP MỚI ĐỂ THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU**

○ **TRẦN THỰC, LÊ NGUYỄN TƯỜNG**  
*Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Môi trường*

Rõ ràng khí hậu đã và đang biến đổi đồng thời có những tác động tiềm tàng, bất lợi đến phát triển kinh tế - xã hội. Biến đổi khí hậu (BĐKH) không chỉ là vấn đề môi trường, không còn là vấn đề của một ngành riêng lẻ mà chính là vấn đề của phát triển bền vững. BĐKH tác động đến những yếu tố cơ bản của đời sống con người trên phạm vi toàn cầu. Hàng trăm triệu người có thể phải lâm vào nạn đói, thiếu nước và lụt lội tại vùng ven biển do trái đất nóng lên và nước biển dâng. Vì thế sự thích ứng trở nên ngày càng quan trọng, ngày càng được quan tâm nhiều hơn trong các nghiên cứu và trong cả tiến trình thương lượng của Công ước về BĐKH.

## **Khái niệm về thích ứng với BĐKH**

Sự thích ứng có nghĩa là tất cả những phản ứng đối với BĐKH nhằm làm giảm tính dễ bị tổn thương (tính dễ bị tổn thương là sự nhạy cảm với những tổn thương hay thiệt hại, nó thể hiện khả năng đối phó hay tiếp nhận những tác động hay sức ép qua cơ chế phản hồi hoặc phục hồi). Sự thích ứng cũng còn có nghĩa là các hành động tận dụng những cơ hội thuận lợi mới nảy sinh do BĐKH. Trong việc đánh giá những tác động của BĐKH, nhất thiết phải kể đến sự thích ứng. Cây cối, động vật, và con người không thể tiếp tục tồn tại một cách đơn giản như trước khi có BĐKH nhưng hoàn toàn có thể thay đổi các hành vi của mình. Cây cối, động vật, và các hệ sinh thái có thể di cư sang một khu vực mới. Con người cũng có thể thay đổi hành vi để đối phó với những điều kiện khí hậu khác nhau, nếu như cần thiết thì cũng có thể di cư.. Việc đánh giá thích ứng sẽ giúp cho những nhà lập chính sách biết họ có thể làm gì để giảm thiểu các rủi ro của BĐKH.

Đôi khi cũng có ích nếu xem xét các khái niệm phức hợp như sự thích ứng từ quan điểm trái ngược, đối kháng hoặc không có thích ứng. Không có thích ứng có nghĩa là không làm gì để phản ứng lại hoặc phục hồi, bù đắp cho các tác động bất lợi. Ví dụ, có thể cân nhắc những mối đe dọa cùng với giá phải trả cho những hành động thích ứng, và như vậy có thể việc không làm gì và chấp nhận rủi ro sẽ có lợi hơn là chịu những chi phí thích ứng.

## **Các biện pháp thích ứng với biến đổi khí hậu**

Có rất nhiều biện pháp thích ứng có khả năng được thực hiện trong việc đối phó với BĐKH. Bản báo cáo đánh giá thứ 2 của Nhóm công tác II của IPCC (Ủy ban Liên Chính phủ về thay đổi khí hậu) đã đề cập và miêu tả 228 phương pháp thích ứng khác nhau. Vì thế cần phân loại các biện pháp thích ứng theo khung tổng quát. Cách phân loại phổ biến là chia các phương pháp thích ứng ra làm 8 nhóm, cụ thể là:

**Chấp nhận tổn thất** Tất cả các phương pháp thích ứng khác có thể được so sánh với cách phản ứng cơ bản: "không làm gì cả", ngoại trừ chịu đựng hay chấp nhận những tổn thất. Trên lý thuyết, chấp nhận tổn thất xảy ra khi bên chịu tác động không có khả năng chống chọi lại bằng bất kỳ cách nào (ví dụ như ở những cộng đồng rất nghèo khó) hay ở nơi mà giá phải trả cho các hoạt động thích ứng là cao so với sự rủi ro hay là các thiệt hại có thể.

**Chia sẻ tổn thất** Loại phản ứng thích ứng này liên quan đến việc chia sẻ những tổn thất giữa một cộng đồng dân cư lớn. Cách thích ứng này thường xảy ra trong một cộng đồng truyền thống và trong xã hội công nghệ cao, phức tạp. Trong xã hội truyền thống, nhiều cơ chế tồn tại để chia sẻ những tổn thất giữa cộng đồng mở rộng, như là giữa các hộ gia đình, họ hàng, làng mạc hay là các cộng đồng nhỏ tương tự. Mặt khác, các cộng đồng lớn phát triển cao chia sẻ những tổn thất thông qua cứu trợ

cộng đồng, phục hồi và tái thiết bằng các quỹ công cộng. Chia sẻ tổn thất cũng có thể được thực hiện thông qua bảo hiểm cá nhân.

**Làm thay đổi nguy cơ** ở một mức độ nào đó người ta có thể kiểm soát được những mối nguy hiểm từ môi trường. Đối với một số hiện tượng "tự nhiên" như là lũ lụt hay hạn hán, những biện pháp thích hợp là công tác kiểm soát lũ lụt (đắp đập, đào mương, đắp đê). Đối với BĐKH, có thể điều chỉnh thích hợp làm chậm tốc độ BĐKH bằng cách giảm phát thải khí nhà kính và cuối cùng là ổn định nồng độ khí nhà kính trong khí quyển. Theo hệ thống của UNFCCC, những phương pháp được đề cập đó được coi là sự giảm nhẹ BĐKH và là phạm trù khác với các biện pháp thích ứng.

**Ngăn ngừa các tác động.** Là một hệ thống các phương pháp thường dùng để thích ứng từng bước và ngăn chặn các tác động của biến đổi và bất ổn của khí hậu. Ví dụ trong lĩnh vực nông nghiệp, thay đổi trong việc thực hiện quản lý mùa vụ như là tăng việc tưới tiêu, chăm bón thêm, kiểm soát côn trùng và sâu bệnh gây hại.

**Thay đổi cách sử dụng.** Khi những rủi ro của BĐKH làm cho sự tiếp tục các hoạt động kinh tế là không thể được hoặc rất mạo hiểm, người ta có thể thay đổi cách sử dụng. Ví dụ, một người nông dân có thể chọn việc thay thế sang những cây chịu hạn hán tốt hoặc chuyển sang các giống chịu được độ ẩm thấp hơn. Tương tự, đất trồng trọt có thể trở thành đồng cỏ hay rừng, hoặc có những cách sử dụng khác như làm khu giải trí, làm nơi trú ẩn của động vật hoang dã, hay công viên quốc gia.

**Thay đổi, chuyển địa điểm.** Một sự đối phó mạnh mẽ hơn là thay đổi,

chuyển địa điểm của các hoạt động kinh tế. Có thể linh hoạt hơn, ví dụ, về việc di chuyển các cây trồng chủ chốt và vùng canh tác ra khỏi khu vực khô hạn đến một khu vực mát mẻ thuận lợi hơn và có thể sẽ thích hợp hơn cho các cây trồng trong tương lai.

**Nghiên cứu.** Quá trình thích ứng có thể được phát triển bằng cách nghiên cứu trong lĩnh vực công nghệ mới và phương pháp mới về thích ứng.

**Giáo dục, thông tin và khuyến khích thay đổi hành vi** Một kiểu hoạt động thích ứng khác là sự phổ biến kiến thức thông qua các chiến dịch thông tin công cộng và giáo dục, dẫn đến việc thay đổi hành vi. Những hoạt động đó trước đây ít được đề ý đến và ít được ưu tiên, nhưng tầm quan trọng của chúng tăng lên do cần có sự hợp tác của nhiều cộng đồng, lĩnh vực, khu vực trong việc thích ứng với BĐKH.

Hiểu biết về sự thích ứng với BĐKH có thể được nâng cao bằng cách nghiên cứu kỹ sự thích ứng với khí hậu hiện tại cũng như với khí hậu trong tương lai. Thích ứng với khí hậu hiện tại không giống như thích ứng với khí hậu trong tương lai, và điều đó cũng ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn phương thức thích ứng. Nghiên cứu về thích ứng với khí hậu hiện tại chỉ rõ rằng các hoạt động thích ứng hiện nay của con người không mang lại kết quả tốt như đáng lẽ phải có. Những thiệt hại nặng nề ngày càng gia tăng do các thiên tai lớn, các thảm họa thiên nhiên luôn đi kèm với các hiện tượng bất thường của khí quyển. Tuy nhiên, không thể quí kết những thiệt hại này chỉ do các hiện tượng đó mà còn do sự thiếu sót trong chính sách thích ứng (cũng có thể gọi là sự

điều chỉnh) của con người, trong vài trường hợp sự thiếu sót đó còn gia tăng thiệt hại.

Sự thích ứng diễn ra ở cả trong tự nhiên và hệ thống kinh tế - xã hội. Sự sống của tất cả các loài động thực vật đều đã và đang thích ứng với khí hậu. Cũng tương tự như vậy trong các hệ thống kinh tế - xã hội. Tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội (ví dụ: nông nghiệp, lâm nghiệp, tài nguyên nước...) đều thích ứng ở một mức độ nhất định với BĐKH, và ngay cả sự thích ứng này cũng thay đổi để phù hợp với các điều kiện mới của BĐKH. Ví dụ, có sự thích ứng của các nông dân, của những người phục vụ nông dân và những người tiêu thụ nông sản, những nhà lập chính sách nông nghiệp, tóm lại là của tất cả các thành viên liên quan trong hệ thống nông nghiệp. Điều tương tự cũng diễn ra trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội khác. Mỗi lĩnh vực thích ứng trong tổng thể và cả trong từng phần cục bộ, đồng thời cũng thích ứng trong sự liên kết với các lĩnh vực khác. Thích ứng trong lĩnh vực kinh tế - xã hội nói chung được coi là dễ thực hiện hơn khi các hoạt động đầu tư có một chu trình sản phẩm ngắn. Ví dụ, vụ mùa ngũ cốc khác nhau có thể được gieo trồng hàng năm, trong khi các cây lấy gỗ lại đòi hỏi sự thay thế lâu dài hơn, còn rừng thì có một chu trình sống từ hàng thập kỷ đến hàng thế kỷ. Những sự đầu tư tập trung dài hạn và quy mô lớn (như đắp đập, các dự án tưới tiêu, bảo vệ vùng ven biển, cầu, và hệ thống thoát nước mùa bão) có thể đòi hỏi chi phí thích ứng sau khi xây dựng tốn kém hơn nhiều so với nếu được quan tâm tính đến trong giai đoạn đầu khi mới quyết định đầu tư. Vì thế thích ứng dài hạn là một quá trình liên tục liên quan tới hệ sinh thái và các hệ

thống kinh tế - xã hội ở mức độ tổng quát. Sự thích ứng, về bản chất tác động, là quá trình dẫn tới tiến bộ hoặc tiến hoá. Vì thế các nghiên cứu về sự thích ứng với BĐKH trong tương lai cũng phải tính đến những biến đổi khác. Cũng do đó, cần phải hiểu tại sao những kịch bản về khí hậu trong tương lai cần được dự đoán kèm với những kịch bản kinh tế - xã hội, mặc dù biết rằng điều đó sẽ làm tăng đáng kể sự thiếu chính xác của dự đoán. Về lý thuyết, mọi vật và mọi người đều có khả năng thích ứng.

### Vấn đề thích ứng với biến đổi khí hậu ở Việt Nam

Việt Nam nằm trong số những nước chịu tác động nặng nề của BĐKH. Trung bình, có từ 4 đến 6 cơn bão qua Việt Nam mỗi năm. Những vùng chịu ảnh hưởng nhiều nhất các thiên tai liên quan tới nguồn nước và nước biển dâng là châu thổ sông Hồng và sông Cửu Long - hai vùng nông nghiệp chủ yếu. Phần lớn các khu vực của hai vùng đồng bằng này chỉ cao hơn 1m so với mực nước biển; một vài nơi thậm chí thấp hơn mực nước biển. Đó là lý do mà chúng ta càng cần phải quan tâm để có các dự án chương trình thích ứng với BĐKH. Bên cạnh những chương trình đầu tư và trợ giúp trực tiếp của nước ngoài, cần xây dựng các chương trình với sự đầu tư cần thiết trong nước nhằm làm giảm tác động của BĐKH và có thể trợ giúp làm giảm tính dễ bị tổn thương do những tác động của BĐKH.

Một số nghiên cứu đánh giá tác động của BĐKH đã được tiến hành ở một số vùng ven biển Việt Nam, nhưng cho tới nay chưa có nghiên cứu toàn diện trên cả nước để ứng dụng những phương pháp tổng hợp, đa ngành để nghiên cứu, đánh giá tác

động của khí hậu và các phương án thích ứng cho các lĩnh vực kinh tế - xã hội và hệ sinh thái vốn dễ bị tổn thương nhất. Mặc dù mục tiêu ưu tiên của đất nước là đạt được sự tăng trưởng kinh tế nhanh, nhưng Chính phủ cũng thừa nhận rằng, kiểm soát và giảm hậu quả của thiên tai cũng là một vấn đề then chốt và đã phát triển một kế hoạch hành động cho việc giảm thiên tai và chương trình nghị sự quốc gia Agenda 21 của Việt Nam. Tiếc rằng kế hoạch hoạt động đó chỉ tập trung vào những điều kiện khắc nghiệt của khí hậu ngắn hạn hơn là phản ứng với BĐKH tương lai, kể cả những thiên tai và sự bất ổn có thể làm tổn hại đến sự phát triển bền vững lâu dài của đất nước.

Nghiên cứu về thích ứng trong Thông báo quốc gia đầu tiên là nghiên cứu toàn diện nhất cho tới giờ về khả năng thích ứng của quốc gia đối với BĐKH toàn cầu. Mặc dù vậy, những chiến lược thích ứng được đề xuất cho những vùng và lĩnh vực kinh tế dễ bị tổn thương nhất mới chỉ ở mức định tính và còn chưa được chi tiết và đầy đủ do sự giới hạn đáng kể trong hiểu biết về những ảnh hưởng tiềm ẩn lâu dài của BĐKH đối với quốc gia. Những nghiên cứu sau này sẽ phải trả lời những câu hỏi: Những khu vực nào sẽ phải chịu ảnh hưởng nhiều nhất của BĐKH? Những ngành kinh tế nào sẽ chịu ảnh hưởng xấu? Có những hoạt động nào thu được lợi ích từ những hậu quả tiềm tàng của BĐKH? Những biện pháp nào có thể giảm được nhiều nhất tính dễ bị tổn thương? Làm thế nào để lồng ghép sự thích ứng vào những chiến lược phát triển ưu tiên khác?

Chúng ta đã có truyền thống hàng nghìn năm đương đầu và chống

chọi với thiên tai. Vận dụng những phương pháp thích ứng mới đối với BĐKH lâu dài do con người gây ra là một khái niệm mới, nhưng không phải là một quá trình quá phức tạp. Những biện pháp truyền thống đối phó với BĐKH như là xây dựng hệ thống đê, mương, các công trình làm chậm và chuyển hướng lũ, dự báo thời tiết... vẫn sẽ được khai thác tích cực.

Tuy nhiên, BĐKH do con người gây ra trong tương lai sẽ ảnh hưởng mạnh mẽ không chỉ trong sự gia tăng tính bất ổn của khí hậu mà còn trong cường độ và tần suất của những hiện tượng thời tiết khắc nghiệt, có thể sẽ gây thiệt hại to lớn cho sự phát triển bền vững lâu dài của đất nước. Những chiến lược thích ứng về BĐKH trong nước sẽ thay đổi khái niệm về sự thích ứng từ bị động đối phó thành chủ động phòng ngừa, đưa những ảnh hưởng tiềm ẩn của BĐKH như là một chỉ dẫn quan trọng cho việc hoạch định chính sách, khác với kiểu thích ứng "trông và chờ" truyền thống. Trọng tâm nhất của những phương án thích ứng được nhằm vào những lĩnh vực dễ bị ảnh hưởng nhất của đất nước do BĐKH trong tương lai, bao gồm cả tài nguyên nước, nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, vùng ven biển, năng lượng, giao thông vận tải và y tế.

Những chọn lựa thích ứng cho các khu vực và lĩnh vực dễ bị thiên tai sẽ được phát triển dựa trên những đánh giá về BĐKH ở Việt Nam và những kế hoạch phát triển ở cấp tỉnh, cấp quốc gia và ở cấp ngành. Bởi vậy những chọn lựa thích ứng cụ thể có thể là rất đa dạng ở những lĩnh vực và cấp độ khác nhau và phụ thuộc rất nhiều vào những chính sách ưu tiên

(Xem tiếp trang 52)

hợp chất bao gồm trên 10 chất có tính năng khử trùng cao gốc Clo và oxy. Thành phần sát trùng chủ yếu trong Anolit là axit Hypoclorơ (HOCl), chất sát trùng mạnh hơn Hypoclorit Natri.

Khác với nước Gia ven, Anolit có độc tính thấp hơn, mức độ thân môi trường cao hơn nên có thể dùng cho vật nuôi uống, chữa bệnh ỉa chảy cho lợn con và cho bê, dùng để khử trùng không khí chuồng nuôi hàng ngày... Mặt khác, do Anolit là hợp chất của nhiều chất sát trùng với thành phần thay đổi nên khả năng vi sinh vật thích ứng được với Anolit rất khó xảy ra. Nhiều nước như Hoa kỳ, Nga, Anh đã có bằng sáng chế về sử dụng Anolit và Catolit trong chăn nuôi.

Anolit dùng để phun khử trùng không khí trong chuồng nuôi khi có mặt vật nuôi bên trong với lượng sử dụng là 1 lit cho 5 m<sup>2</sup> diện tích. Nếu nền chuồng đã được rửa sạch khỏi các chất bẩn hữu cơ thì các hạt dung dịch khử trùng không khí khi rơi xuống sàn có tác dụng khử trùng sàn nuôi. Khử trùng sàn chuồng bằng bê tông, gạch... bằng cách phun Anolit pha loãng 2 lần với liều lượng sử dụng 1 lit cho 5 m<sup>2</sup>.

Catolit có tính kiềm dùng cho vật nuôi uống thay cho nước bình thường, có tác dụng tăng trọng vật nuôi, giảm chi phí thức ăn khoảng 3-5%.

Sử dụng dung dịch hoạt hoá

điện hoá nuôi lợn sẽ tăng chi phí hàng ngày cho 1 con lợn lên khoảng 15-20 đồng. Nếu tính cả khấu hao thiết bị thì chi phí tổng cộng dùng dung dịch hoạt hoá điện hoá cho 1 con lợn là 40-50 đồng trong một ngày.

Hiện có trên 30 trại chăn nuôi ở Việt Nam (chủ yếu ở miền Bắc) sử dụng thiết bị ECAWA, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã trang bị 8 thiết bị này cho 8 trại giữ giống gia cầm gốc trên cả nước để sản xuất dung dịch Anolit và Catolit. Viện Công nghệ môi trường sưu tập được trên 1000 công trình khoa học trên thế giới về ứng dụng của các dung dịch này trong sản xuất và đời sống, trong đó phần lớn là về chế biến, bảo quản thực phẩm và chăn nuôi.

Tuy dung dịch hoạt hoá điện hoá có tác dụng hỗ trợ phát triển chăn nuôi song việc áp dụng rộng rãi các chế phẩm này trong chăn nuôi ở nước ta gặp không ít trở ngại. Bởi người chăn nuôi phải bỏ vốn đầu tư thiết bị sản xuất chế phẩm và việc vận hành đòi hỏi người sử dụng phải có những kiến thức và kỹ năng nhất định. Trong tình hình cần có phương tiện phổ cập để khẩn trương chống bệnh dịch, Trung tâm Phát triển công nghệ cao đã nghiên cứu và chế tạo thành công thiết bị WATERCHLO sản xuất dung dịch Hypochlorit Natri là chế phẩm khử trùng quen thuộc đã được sử dụng trên 100 năm nay trên phạm vi

toàn thế giới. Nhìn chung, về lợi ích mang lại cho chăn nuôi nước Gia ven không bằng được Anolit song do ưu điểm giá thành rẻ và quy trình vận hành thiết bị đơn giản hơn nên trước mắt các nhà chăn nuôi nhỏ có thể trang bị WATERCHLO để tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh của mình.

Dung dịch Hypochlorit Natri được Bộ Nông nghiệp Hoa kỳ khuyến cáo là 1 trong 5 loại chất khử trùng phòng bệnh lở mồm long móng hiệu quả nhất từ năm 2001. Đây là chất oxy hoá mạnh có tác dụng tiêu diệt hầu hết các chủng vi khuẩn, virus, nấm gây bệnh và cả tảo sợi mảnh và một số loại giun. Chỉ có một số loại nha bào có sức đề kháng cao cần phải sử dụng Hypochlorit Natri nồng độ cao và thời gian tiếp xúc lâu mới diệt được. Đặc biệt nó rất nhạy cảm với các chủng virus - cùng tác dụng khử virus tương đương nó được dùng với nồng độ nhỏ hơn nồng độ của các chất khử trùng gốc iốt, phenol, glutaraldehyt hàng trăm lần. Nó thích hợp dùng để khử trùng nước uống cho vật nuôi, khử trùng các dụng cụ sản xuất trong chăn nuôi, môi trường xung quanh chuồng nuôi và khử trùng không khí cũng như nền chuồng nuôi.

Chi phí khử trùng nước và chuồng trại bằng công nghệ này tính cho 1 con lợn là 10 đồng, còn cho 1 con gia cầm là 1 đồng. ■

## BÀN VỀ MỘT SỐ BIỆN PHÁP...

(Tiếp theo trang 50)

cũng như nguồn tài nguyên thiên nhiên và nguồn nhân lực hiện có. Nhìn chung, một "chính sách đưa việc thích ứng vào trong kế hoạch phát triển quốc gia" ở cấp trung ương có thể dẫn đến sự thành công trong xây dựng những chiến lược thích ứng mức địa

phương/khu vực nhằm củng cố khả năng thích ứng của đất nước trong mối liên kết với những ưu tiên khác.

Do đường bờ biển nước ta dài và tập trung đông dân cư cũng như vai trò thiết yếu của miền duyên hải trong việc phát triển kinh tế đất nước,

những chiến lược thích ứng cho vùng ven biển sẽ là một trong những ưu tiên hàng đầu để giảm những ảnh hưởng tiềm ẩn của BĐKH. Một chương trình mục tiêu thích ứng với BĐKH là một bước đi quan trọng cho quá trình hoạch định các chính sách phát triển kinh tế - xã hội có tính toán đến tác động của BĐKH. ■